



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๖๓



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเสนอเรื่องการดำเนินแผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน มาเพื่อคณะกรรมการทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

คณะกรรมการในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่เห็นสมควร ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าว ต้องสามารถดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ให้นำเสนอแผนงาน/โครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวม ก่อนดำเนินการต่อไป

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

มติคณะกรรมการวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กำหนดให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ นำเสนอแผนงาน/โครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการโดยเร็วภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

สำนักงาน ก.พ.ร. มีบทบาทในการพัฒนาระบบราชการ โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้ส่วนราชการปรับระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกมากขึ้น จึงได้รวบรวม ช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชน/ภาคธุรกิจเพื่อรับบริการของรัฐ เสนอเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชนในหัวข้อ “ราชการสะดวก” ด้วย ๓ ความสะดวกของการให้บริการ ได้แก่

๓.๑ สะดวก...ใช้บริการ ด้วย Government e-Service Directory เว็บไซต์รวมงานบริการออนไลน์ของรัฐกว่า ๗๐๐ งานบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้สะดวกภายในจุดเดียว ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.

๓.๒ สะดวก...ติดต่อ ด้วย ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ เป็นเว็บไซต์เผยแพร่คู่มือ สำหรับประชาชนและข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ www.info.go.th

/๓.๓ สะดวก...

๓.๓ สะดวก...เข้าถึง ด้วย แพลตฟอร์ม “บอกเรา ถึงรัฐ” เป็นเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมเสนอไอเดีย แนวคิดสร้างสรรค์ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาประเทศ และเป็นเครื่องมือให้แก่หน่วยงานภาครัฐนำไอเดีย หรือแนวคิดสร้างสรรค์ของประชาชนไปจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ผ่านเว็บไซต์ www.idea4gov.com

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดทำของขวัญปีใหม่ในรูปแบบ Infographic โดยเผยแพร่ผ่าน ๔ ช่องทางหลัก ได้แก่ (๑) ช่องทางของสำนักงาน ก.พ.ร. (๒) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (๓) สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ (๔) เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

ประชาชนและภาคธุรกิจรับรู้และได้รับความสะดวกผ่านช่องทางการให้บริการของรัฐในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง โดยสามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้ประมาณ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชนตามข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๑๑ (กรุงเทพฯ) หรือ ๘๘๙๐ (รัตรินทร์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th



<http://opdc.link/ZjFLYQ>

รวมไฟล์หนังสือนำเสนอ
พร้อมไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย